

สรุปข่าวประจำวัน 2-8 พฤศจิกายน 2565

ส.ข้าวลงพื้นที่อุบลฯติดตามการผลิตข้าวนาปี65/66

สมาคมข้าวลงพื้นที่อุบลฯ รับทราบสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี65/66 ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นนาดอน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อย

ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้มีการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามภาวะการผลิตและการค้าข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2565/66 โดยมีตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำมาประเมินภาวะการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบของเกษตรกรที่ได้รับจากสถานการณ์ต้นทุนราคาการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันของผู้ส่งออกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการรายงานในเบื้องต้น พบว่า สถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มากนักเนื่องจากนาส่วนใหญ่เป็นนาดอน และผลผลิตดีจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยราคาข้าวเฉลี่ยของข้าวหอมมะลิเกี่ยวสดอยู่ที่ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจ แต่บางส่วนผลผลิตน้อยเนื่องจากเกษตรกรลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่ลงเพราะมีราคาสูง กว่าราคาปกติ 3 เท่าตัว แม้ว่าเวลานี้ราคาจะลดลงแล้วแต่ก็ยังถือว่ามีราคาสูงและไม่ได้อยู่ในช่วงที่ใส่ปุ๋ยแล้ว

ที่มา INN NEWS

ลุ้นส่งออกข้าวทะลุ 8 ล้านตัน กระทั่งรัฐปิดจุดบอดสู้คู่แข่ง

“ส.ผู้ส่งออกข้าว” โลงอก น้ำท่วมฉุดผลผลิตนาปีเสียหายไม่ถึง 1% มั่นใจปิดจ็อบปี 65 ตามเป้า 7.5 ล้านตัน ทางแผนดันส่งออกปี'66แตะ 8 ล้านตัน นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวห่วงอนาคตความสามารถแข่งขันถูกคู่แข่งแซงหน้าแล้ว อย่างหลงแค่ประกันรายได้ พบสัญญาณปุ๋ยแพงชวาวนาหันปลูกพืชอื่นนับแสนไร่

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยระหว่างการศึกษาระยะการผลิตข้าวนาปีปีเพาะปลูก 2565/2566 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ จ.อุบลราชธานี ว่า ในปี 2566 สมาคมผู้ส่งออกฯคาดว่าไทยมีโอกาสส่งออกข้าวปริมาณ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีนี้ที่วางไว้ 7.5 ล้านตัน โดยจากการติดตามผลผลิตข้าวนาปี 2565/2566 แม้หลายจังหวัดในภาคอีสานจะประสบปัญหาน้ำท่วม แต่หลายพื้นที่ก็ไม่ได้รับกระทบ ทั้งยังมีผลผลิตดีมากในปีนี้ ส่วนทิศทางราคายังต้องติดตาม เพราะราคาข้าวไทยยังมีความผันผวนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และราคาก็ยังมีส่วนต่างประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เตือนข้าวไทยแข่งขันยาก

นายเจริญยังระบุด้วยว่า ที่ผ่านมาสมาคมฯได้พยายามสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร ได้รับรู้ถึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาดส่งออกที่เปลี่ยนไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวของไทยอย่างมาก ขณะที่คู่แข่งของไทยก็มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่อเนื่อง ต้นทุนการ

ผลิตต่ำ ส่งผลให้การแข่งขันส่งออกของไทยลดลง ส่วนแบ่งตลาดหลายแห่งลดลง (ตามกราฟิก) ดังนั้น ต้องมองว่า ไทยจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อการแข่งขัน เพราะหากไม่ดำเนินการอะไรเลย การส่งออกข้าวไทยจะลดลงเรื่อย ๆ

“เพื่อให้ส่งออกข้าวไทยแข่งขันได้ มองว่าการใช้งบประมาณของภาครัฐปีละ 1 แสนล้านบาท หากใช้ได้ถูกทางจะทำให้ภาคอีสานมีพื้นที่ชลประทานครบ ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง มีผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องการให้เกษตรกรให้ความสำคัญว่า มีโครงการประกันรายได้ จำนำข้าวก็เพียงพอแล้ว แต่ต้องการให้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาระดับการแข่งขันข้าวไทย เพราะชาวนามีกว่า 20 ล้านเสียง แต่ผู้ส่งออกมีแค่ 10 เสียงเท่านั้น และคงทำอะไรไม่ได้มาก แต่หากชาวนาได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญอุตสาหกรรมข้าวไทยก็เชื่อว่าจะแข่งขันได้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้น”

“ผู้ส่งออกได้แต่ชี้ให้เห็นเท่านั้นว่าตลาด ผู้นำเข้าต้องการอะไร หากจะแข่งขันได้ต้องปลูกอะไร เพราะไม่ทำอะไรเลยต้นทุนก็ยิ่งสูง ปลูกข้าวที่ตลาดไม่ต้องการ แข่งขันก็ไม่ได้ อย่างข้าวออร์แกนิก การส่งออกขยายตัวปีละ 1-3% แล้วก็มีแนวโน้มลดลง การส่งออกก็ลำบาก ตลาดยังไม่ต้องการ ยังไม่ได้รับรองจากต่างประเทศ มีแต่ออร์แกนิกไทยแลนด์เท่านั้น ใช้งบต่อปี 2-3 พันล้านบาท ผู้ส่งออกเรียกว่าทำตลาดยากมาก หากตั้งงบประมาณก็ต้องการใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อการแข่งขันที่แท้จริง”

อย่างไรก็ดี การทำตลาดส่งออกข้าวของผู้ส่งออกถือว่าหมดปัญญาแล้ว จึงต้องคาดหวังให้ชาวนาเป็นจุดสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าจะแข่งขันได้ต้องทำอะไร เพื่อให้นโยบายของรัฐออกมาตรงเป้าหมาย แม้ค่าเงินบาทไทยจะอ่อนค่าแข่งขันได้ แต่อินเดียอ่อนค่ามากกว่า ปัจจุบัน 1 เหรียญสหรัฐต่อ 82 รูปี จากอดีต 1 เหรียญสหรัฐต่อ 45 รูปี เงินเวียดนาม 1 เหรียญสหรัฐต่อ 25,000 ดอง จากเดิม 22,000-23,000 ดอง ส่วนไทยราคาก็ผันผวนแข่งขันก็ลำบากมาก ถ้าหากไม่ทำอะไรเลย ส่งออกข้าวไทยในอนาคตเชื่อว่าจะลดลงแน่นอน และการซื้อ-ขายของผู้ส่งออกก็รูปแบบขายเชื่อ 3-6 เดือนกว่าจะได้เงิน

ปมหัวใจ “ข้าวหอมมะลิ”

นายเจริญกล่าวว่า ผู้ส่งออกมีความเป็นห่วงข้าวหอมมะลิของไทยที่มีคู่แข่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในอาเซียน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความพยายามที่จะพัฒนาทำให้ข้าวมีความหอมแข่งขันกับประเทศไทยได้ จึงอยากให้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความหอมกับผลผลิตต่อไร่ที่ควรจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่

นอกจากนี้มีความกังวลในเรื่องการตรวจสอบ DNA ของทั้งประเทศ เพราะเวลานี้มีที่ตรวจสอบอยู่เพียง 1 แห่ง คือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงและการตรวจสอบไม่ทันกับความต้องการส่งออก หากมีศูนย์ตรวจรับรอง DNA ได้มากขึ้นจะทำให้การควบคุมคุณภาพข้าวหอมมะลิทำได้ดีขึ้น และต้นทุนในการส่งออกถูกลง รวมถึงจะทำงานได้เร็วขึ้นด้วย

ปี 2565 ยืน 7.5 ล้านตัน

นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การส่งออกข้าวไทยในปี 2565 คาดว่า จะมีปริมาณ 7.5 ล้านตัน ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยต่อปีที่ไทยจะส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน โดยขณะนี้ยอดการส่งออก 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) 2565 ส่งออกได้ 5.40 ล้านตัน ขยายตัว 39.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 95,232 ล้านบาท ขยายตัว 35.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว 2.4 ล้านตัน ขยายตัว 84.6% ข้าวนี้ 9.96 แสนตัน เพิ่มขึ้น 0.4% ข้าวหอมมะลิ 9.2 แสนตัน ขยายตัว 28.9% ข้าวหอมไทย 2.8 แสนตัน ขยายตัว 28.4% ขณะที่ปลายข้าวขาว 1.6 แสนตัน ขยายตัว 67% ปลายข้าวหอมมะลิ 2.4 แสนตัน

ขยายตัว 43.5% ส่วนชนิดข้าวที่ส่งออกลดลง เช่น ปลายข้าวหอมไทย 78,000 ตัน ลดลง 22% ข้าวกล้องหอมไทย 6,430 ตัน ลดลง 8.1% และข้าวกล้องขาว 5.3 หมื่นตัน ลดลง 2%

“ตลาดปลายข้าวไทยส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสหรัฐ ยุโรป ฮองกง เหตุที่ส่งออกปลายข้าวไทยลดลง เพราะคู่แข่งไทยอย่างเวียดนามส่งออกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า เวียดนามส่งออกปลายข้าวเหนียวสูงมาก เพราะเวียดนามปลูกและผลิตเพื่อส่งออก เนื่องจากเวียดนามไม่กินข้าวเหนียว ทำให้ต่อปีส่งออกได้ปีละ 1 ล้านตัน รวมไปถึงข้าวหอมมะลิในปีนี้อาจว่าเวียดนามจะส่งออกดี”

นายโชคชัยยังระบุว่า การส่งออกข้าวไทยในปีนี้อาจจะอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน โดยเวียดนาม อินเดีย ยังเป็นคู่แข่งที่สำคัญ และคาดว่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องของราคาที่มีเสถียรภาพกว่าไทย อย่างเวียดนามราคา 570-580 เหรียญสหรัฐต่อตันคงที่ ทั้งยังมีพันธุ์ข้าวหลากหลาย เช่น ข้าวหอมมีให้เลือกหลากหลายถึง 7 พันธุ์ ส่วนราคาไทยข้าวหอมมะลิตันปี 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปัจจุบันขยับขึ้น 600-1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งผันผวน มีผลต่อผู้นำเข้าคำนวณต้นทุนลำบาก มีผลต่อการขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทย ตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยยังเป็นประเทศอิรัก แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ สหรัฐ จีน เบนิน เป็นต้น

ผลผลิตข้าวนาปีหด 0.39%

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงภาพรวมการผลิตข้าว ณ เดือน ตุลาคม 2565 โดยประเมินว่า ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี 2565/2566 จะมีปริมาณ 26.702 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 0.39% เมื่อเทียบปีการผลิตที่ผ่านมา ที่ 26.806 ล้านตันข้าวเปลือก ทั้งยังพบว่าพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ มีปริมาณ 62.917 ล้านไร่ ลดลง 0.15% เมื่อเทียบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 63.012 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ยังคงที่ 445 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

“เหตุที่ผลิตและพื้นที่การเพาะปลูกข้าวลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เป็นผลจากเกษตรกรได้หันไปเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ทำเกษตรผสมผสานมากขึ้น แม้จะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจะมีการปลูกข้าวเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปุ๋ยเคมี สารเคมี เกษตรกรก็ดูแลปุ๋ยน้อยลง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น เมื่อดูในภาพรวมพื้นที่การเพาะปลูกทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง”

นอกจากนี้ยังพบว่า จากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2565 ทำให้พื้นที่ไร่นาเสียหาย เกิดน้ำท่วมขัง นาข้าว ต้นข้าวล้ม เน่า ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยว ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ เช่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์

ราคาข้าวดีดต้นละ 1.2 หมื่นบาท

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า จากการได้รับรายงานความเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เสียหายไม่มาก ประมาณ 20% ของพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าว และปีนี้ยังพบว่าผลผลิตต่อไร่ยังสูงเฉลี่ย 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ และแม้จะพบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีลดลง แต่ด้วยปีนี้ราคาดีต่อผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะไม่ลดลง ทำให้ปริมาณข้าวต่อไร่ดีขึ้น

ขณะที่ราคาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังพอใจกับราคาที่มีการซื้อ-ขาย โดยเฉลี่ยไม่ต่ำตันละ 11,500-12,000 บาท สำหรับข้าวสดหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า (ข้าวขาว) ไม่ต่ำกว่าตันละ 9,000 บาท อย่างไรก็ตามต้องการแนะนำให้เกษตรกรลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะปัจจุบันปุ๋ยยูเรีย ปรึบราคาอยู่ที่ 1,500 ต่อกระสอบ ถือว่าแพงมาก

ข้าวหอมมะลิอ่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ ร่วมกับตัวแทนภาคเกษตรพบว่า มีเกษตรกร ชุมชน ชาวนา รายงานผลผลิตข้าวและพื้นที่การเพาะปลูกข้าว จะพบว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น จ. มหาสารคาม ใน 3 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยคาดการณ์ว่าน้ำจะลดน่าจะช่วงเทศกาลปีใหม่ และพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดเกษตรกรก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว โดยพื้นที่ที่เสียหายมีประมาณ 70,000 ไร่ ขณะที่ จ.ศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2 แสนไร่ และส่วนใหญ่เป็นข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ข้าวแช่น้ำเสียหาย

ส่วน จ.สุรินทร์ มีพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม 4 แสนไร่ ขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดและเกษตรกรสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้บ้างในบางพื้นที่ ขณะที่ จ.ร้อยเอ็ด เสียหายจากน้ำท่วม 61,000 ไร่ จ.กาฬสินธุ์ เสียหายจากน้ำท่วม 52,000 ไร่ จ.อุบลราชธานี เสียหาย 1.5 แสนไร่ และ จ.หนองบัวลำภู ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 30% ของพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวหอมมะลิ กข 15 และจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ย.นี้ โดยแต่ละพื้นที่เองจะเริ่มเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน ส่วนราคารับซื้อข้าวโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าวไปอิรักพุ่งกระฉูด 9 เดือนโต 511% เตรียมจัดประชุมข้าวโลกในไทย

ส่งออกข้าวไทยโตแรง อานิสงส์ค่าบาทอ่อน โลกตื่นขาดแคลนอาหาร อิรักกลับมาซื้อรอบ 7 ปี เฉพาะตลาดอิรักมูลค่า 9 เดือนพุ่ง 511% ขณะเตรียมจัดประชุมข้าวโลกในไทย 15-17 พ.ย.นี้ ชี้ทิศทางการผลิต-ค้าข้าวโลกปี 66

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกข้าวได้ 5.41 ล้านตัน มูลค่า 95,232.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกได้ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 70,274.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40% และ 36% ตามลำดับ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 รองจากอินเดีย

ทั้งนี้ตลาดส่งออกข้าว 5 อันดับแรกของไทยช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 ได้แก่ อิรัก มูลค่า 15,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 511% ,สหรัฐอเมริกา มูลค่า 14,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% ,แอฟริกาใต้ มูลค่า 8,017 ล้านบาท ลดลง 3% ,จีน มูลค่า 7,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% และฮ่องกง มูลค่า 3,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6%

ก่อนหน้านี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวมูลค่า 2,796.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (95,232.73 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดส่งออกข้าวไทยขยายตัวได้ดี ได้แก่ อิรัก เบนิน แองโกลา แคมเมอรูน และแคนาดา

ขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 7-8 ล้านตัน จากปัจจัยบวกโลกขาดแคลนอาหาร เงินบาทอ่อนค่าความสามารถแข่งขันด้านราคาข้าวของไทยแข่งขันได้กับอินเดียและเวียดนามได้ดีขึ้น และที่สำคัญอิรักได้กลับมาซื้อข้าวไทยในรอบ 7 ปี โดยคาดเฉพาะอิรักตลาดเดียวจะซื้อข้าวจากไทยปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน

ด้านกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า The Rice Trader วารสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ผู้จัดงานประชุมข้าวโลก (World Rice Conference) และผู้จัดประกวดรางวัล The World's Best Rice Award มีกำหนดจัดการประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัด

ภูเก็ต โดยได้เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดงานประชุมฯ

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมข้าวไทย และประเทศไทยในการแสดงศักยภาพในตลาดโลก พร้อมทั้งมีส่วนสำคัญในการจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกต่อไป พร้อมทั้งตอกย้ำนโยบายการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตลาดต่างประเทศสินค้าข้าวของประเทศไทย จะเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวโน้มตลาดการค้าข้าวโลก รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยและสำรวจความพึงพอใจต่อข้าวชนิดต่างๆที่มีศักยภาพในการส่งออก เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวไทย รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางตลาดข้าวไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและผู้นำเข้าต่างประเทศในวงกว้าง

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

กรมการค้าฯ พร้อมจัดตั้งหน่วยตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เพื่อยกระดับการส่งออกข้าวหอมมะลีสู่ตลาดโลก

วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 กรมการค้าฯ มอบหมายให้นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และ นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 55 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เปิดเผยว่า การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนและการจัดจำแนกพันธุ์ข้าว มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์และการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน การจัดตั้งหน่วยให้บริการ ‘ตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย’ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมการค้าฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัย พัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตข้าว) โดยร่วมมือกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อวางรากฐานที่สำคัญของงานตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าว และสร้างค่าน่าเชื่อถือในการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก

ปัจจุบัน กรมการค้าฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ เพื่อถอดรหัสจีโนมข้าว รับรอง/แนะนำ ข้าวพื้นเมือง และข้าวสายพันธุ์ดีเด่น จำนวนกว่า 1,000 พันธุ์/สายพันธุ์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาธารณะเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของข้าวไทย องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในด้านการคุ้มครองพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

ที่มา *กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการค้าฯ*

“จूरินทร์” แยมเงินเพื่อ ต.ค.65 มีแนวโน้มต่ำกว่า 6% หลังราคาสินค้าลดต่อเนื่อง

“จूरินทร์” แยมเงินเพื่อ ต.ค.65 มีแนวโน้มต่ำกว่า 6% สะท้อนราคาสินค้าภาพรวมชะลอตัวลงต่อเนื่อง เผยหลังสำรวจตลาดพบ เนื้อหมูลดลง 12.07% เนื้อไก่ ลด 3.75-8.01% ไช้ไก่เบอร์ 3 ลด 12.22% น้ำมันปาล์มเหลือ 47-50 บาทต่อขวด ผักชี ผักกาดขาวปลี ค่ะน้ำ ก็ลดต่อเนื่อง แต่สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ราคาดีขึ้น

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ห้างแม็คโคร สาขานครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า สถานการณ์เงินเฟ้อของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง หลังจากขึ้นไปสูงสุดในเดือนส.ค.2565 ที่ 7.86% พอลมาเดือนก.ย.2565 ลดลงเหลือ 6.41% และเดือนต.ค.2565 ยังไม่ออก แต่เท่าที่ติดตามและประเมินเบื้องต้น คาดว่าอาจจะไม่ถึง 6% ซึ่งสะท้อนว่าสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลง ต่างกับหลายประเทศที่ประสบตัวเลขเงินเฟ้อสูงมาก เป็นเพราะรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับเอกชนและหลายฝ่าย ช่วยกันกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ เมื่อลงลึกในรายการสินค้าแต่ละหมวด มีหลายตัวที่ราคาปรับลดลง สอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัว โดยหมูเนื้อแดง ที่ห้างแม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ซึ่งเป็นห้างค้าส่งค้าปลีก ที่ขึ้นราคาในภาพรวมปรับลดลงพบว่า แม็คโคร วันที่ 3 พ.ย.2565 ราคาไก่โลกรัม (กก..) ละ 169 บาท บิ๊กซี 168 บาท โลตัส 170 บาท เฉลี่ยหมูเนื้อแดงลดลง 12.07% จากราคาโครงสร้าง เนื้อไก่ เฉลี่ยต่ำกว่าราคาโครงสร้าง 3.75-8.01% ราคาไช้ไก่เบอร์ 3 ลดลงจากราคาโครงสร้าง 12.22% และตัวสำคัญ คือ น้ำมันพืช โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม ราคาลดลงต่ำกว่าราคาโครงสร้างก่อนหน้านี้ตกขวลละ 70 บาท ตอนนี้ 47-50 บาทต่อขวดโดยประมาณ ถือว่าลดลง สำหรับผัก เช่น ผักชี ลดลงจากช่วงน้ำท่วม 53% ผักกาดขาวปลี ลดลง 32% ค่ะน้ำ ลดลง 14% เป็นต้น และเครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาลดลง มีการจัดรายการลดราคาเป็นพิเศษด้วย

ส่วนราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้น เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิปรับขึ้น ราคาตันละ 15,500-16,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,500-14,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,200-9,400 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,500-10,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 9,800-11,800 บาท โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ราคา 6-7 บาทต่อกก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11-12 บาทต่อกก. มันสำปะหลัง 3 บาทกว่าต่อกก. ถือว่าราคายังดีมีแนวโน้มดีขึ้นอีก เพราะตนและกระทรวงพาณิชย์พยายามช่วยหาตลาดเพิ่มเติม มีแนวโน้มทำ MOU ล็อตใหญ่กับประเทศฟิลิปปินส์ ยิ่งทำให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้น

สำหรับยางพารา ราคาลดลงในช่วงนี้ เพราะการผลิตรถยนต์ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ กระทบต่อการใช้ยางและโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ความต้องการใช้ยางมีอย่างลดลง แต่อีกช่วงตนคิดว่ามีแนวโน้มดีขึ้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทยกำลังเข้าไปดู ส่วนยางก้อนถ้วยราคาอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 20 บาทต่อกก.โดยประมาณ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จะแถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) ในวันที่ 7 พ.ย.2565 ที่กระทรวงพาณิชย์

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) ได้ร่วมกับกรมผลิตพืชผลภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Department of Crop Production under the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)) และหนังสือพิมพ์ the Nong thon Ngay nay (Agriculture Today) ได้ร่วมกันจัดการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของเวียดนามปี 2022 (the Vietnam Delicious Rice Contest 2022) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสรรหาข้าวคุณภาพดีที่จะเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมประกวดในการแข่งขันข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2022 (World's Best Rice Contest 2022) ในระหว่างการประชุมข้าวนานาชาติ (TRT World Rice Conference 2022) ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

การประกวดในครั้งนี้ มีผู้ส่งข้าวหอม/ข้าวขาว และข้าวเหนียวจำนวน 12 รายการ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง 12 รายในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท Loc Troi Group, บริษัท Thai Binh Seed, บริษัท HK Trading Co. Ltd. และสถาบันวิจัยข้าว Cuu Long Delta เป็นต้น

การประกวดครั้งนี้มี 6 หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ Thai Binh Seed Group Joint Stock Company (Thai Binh), HK Trading Company Limited (Tien Giang), Vietnam Rice Company Limited (Dong Thap), Loc Troi Group Joint Stock Company (An Giang), Ho Quang Tri Private Enterprise (Soc Trang) และสถาบันข้าวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Cuu Long Delta Rice Research Institute หรือ Mekong Delta Rice Institute) โดยมีการส่งตัวอย่างข้าว 12 ตัวอย่างเข้าประกวด ประกอบด้วยตัวอย่างข้าวขาว 8 ตัวอย่าง ได้แก่ ST24, ST25, TBR39, Loc Troi 28, VD20, Dai Thom 8, OM8, OM48 และตัวอย่างข้าวเหนียว 4 ตัวอย่าง ได้แก่ A Sao, TBR78, OM406, OM38

ตามรายงานของคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดให้พันธุ์ข้าวที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องได้รับการคัดเลือกและขยายพันธุ์ในเวียดนาม และมีความบริสุทธิ์ขั้นต่ำที่ 98% (minimum purity of 98%) และได้ส่งไปทดลองเพาะปลูกอย่างน้อย 1 ฤดู ใน 1 ศูนย์ทดสอบระดับชาติ จากทั้งหมด 4 ศูนย์ทดสอบพันธุ์พืชทั่วประเทศ โดยผู้จัดงานได้ให้เกณฑ์ 3 ข้อในการพิจารณาคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุด คือ การประเมินตัวอย่างก่อนหุงข้าว หลังหุง และการอธิบายลักษณะของข้าว โดยต้องใช้ข้าวที่มีความสม่ำเสมอ ข้าวที่หุงแล้วต้องเป็นข้าวขาว มีกลิ่นหอม ให้ความหวานบริสุทธิ์ และคงเมล็ดข้าวไว้เหมือนเดิม โดยคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน จะเป็นคะแนนในส่วน of ข้าวสุกถึง 75 คะแนน

ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า ข้าวหอม TBR39 ของบริษัท Thai Binh Seed Corporation ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของเวียดนามปี 2022 และจะเป็นตัวแทนของเวียดนามในการแข่งขันข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2022 ส่วนอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ ข้าว ST24 ของบริษัทเอกชน Ho Quang Tri และ ข้าว Loc Troi 28 ของกลุ่มบริษัท Loc Troi group

นอกจากนี้ ข้าว A Sao ของบริษัท Thai Binh Seed ยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทข้าวเหนียวของการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย โดยรางวัลที่ 2 และ 3 ได้แก่ ข้าวพันธุ์ OM38 และ TBR78 ซึ่งเป็นข้าวของสถาบันวิจัยข้าว Cuu Long Delta (Cuu Long Delta Rice Research Institute) และบริษัท Thai Binh Seed ตามลำดับ

นาย เหงียน หง็อก นาม (Nguyen Ngoc Nam) นายกษมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กล่าวว่า การประกวดข้าวที่ดีที่สุดของเวียดนามจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวที่โดดเด่นในประเทศ และเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้าแข่งขันการประกวดข้าวระดับนานาชาติ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 425-430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท้ากับ 425-430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า (ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564) ขณะที่วงการค้าระบุว่า ราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปทานตึงตัว ในขณะที่ผู้ส่งออกกำลังเพิ่มการซื้อจากเกษตรกรเพื่อเตรียมส่งมอบตามสัญญาที่ค้างอยู่ ขณะที่ค่าเงินดองที่อ่อนค่าลงในปีนี้ ซึ่งร่วงลงไปแล้วประมาณ 8% เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯได้กระตุ้นให้ผู้ส่งออกเพิ่มการขายข้าวมากขึ้น

จากข้อมูลในเบื้องต้นของในช่วงระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายนนี้ มีการขนถ่ายสินค้าข้าวขึ้นเรือจำนวนประมาณ 15,300 ตัน ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City port โดยปลายทางส่วนใหญ่ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี เป็นต้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 713,546 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2565) มีการส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 6 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ราคาข้าวขาว 5% ซึ่งปกติจะมีราคาต่ำกว่าไทย ได้พุ่งแซงหน้าราคาข้าวไทยในเดือนตุลาคม 2565 จนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาข้าวขาว 5% ได้พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน สูงกว่าราคาข้าวจากอินเดียประมาณ 48-51 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และสูงกว่าไทยประมาณ 18-25 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ขณะที่ แหล่งข่าววงการค้าข้าวเวียดนามให้ข้อมูลว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่ราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าราคาของไทย แต่การสร้างการรับรู้ของข้าวจากเวียดนามกำลังเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ได้ช่วยยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น

นาย Pham Thai Binh ผู้อำนวยการทั่วไปของ Trung An Hi-tech Farming Joint Stock Company ในเมืองเกิ่นเทอทางตอนใต้กล่าวว่า ข้าวหอมเวียดนามยังคงตามหลังประเทศไทย แต่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคต่างชาติ โดยบริษัทของเขาสามารถส่งออกข้าวประมาณ 30 ตูคอนเทนเนอร์ไปยังยุโรปในทุกๆเดือนในราคาประมาณ 700-1,250 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ขณะที่ ในประเทศออสเตรเลียเพิ่งมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ‘Gao Ong Cua Vietnam’ สำหรับพันธุ์ข้าว ST24 และ ST25 ที่พัฒนาโดยนาย Ho Quang Cua ที่เป็นวิศวกรด้านการเกษตร ซึ่งพันธุ์ข้าว ST25 เคยชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปี 2019 และพันธุ์ข้าว ST24 เคยได้รางวัลอันดับสองในปี 2017

ทางด้านข้าวของกลุ่มบริษัท Loc Troi ที่มีเครื่องหมายการค้า ‘Com Vietnam Rice’ ก็ได้มีการวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 4,000 แห่งในฝรั่งเศส โดยบริษัทคาดว่า การส่งออกข้าวจะมีปริมาณสูงและได้ราคาสูงในช่วง 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุปทานอาหารลดลง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามรายงานว่าประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวจากเวียดนามรายใหญ่ที่สุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2565) ซึ่งจากรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ระบุว่าฟิลิปปินส์ได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามไปแล้วประมาณ 2.47 ล้านตัน ในราคาเฉลี่ยประมาณ 425-430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยตลาดฟิลิปปินส์มีส่วนคิดเป็น 43.9% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 35.3% ในด้านปริมาณและ 22.2% ในด้านมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งตัวเลขดังกล่าว ตรงกับการคาดการณ์ในเดือนกันยายนของสำนักอุตสาหกรรมพืชของฟิลิปปินส์ที่ประเมินว่ามีการนำเข้าข้าวจาก เวียดนามประมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งยอดนำเข้าข้าวจากเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 สูงกว่ายอดรวม 2.4 ล้านตันในปี 2564 แล้ว

สาเหตุที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากเวียดนามจำนวนมากนั้น เพราะผู้ผลิตข้าวเวียดนามมีผลผลิตที่มีเสถียรภาพ ข้าวเมล็ดมีความยาวและมีสีขาว เช่น ข้าวหอม และข้าวพันธุ์ OM ที่สอดคล้องกับรสนิยมการบริโภคของชาว ฟิลิปปินส์ ในขณะที่ราคาข้าวยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ความสามารถในการจัดส่งก็ได้รับการยอมรับ และมีต้นทุนใกล้เคียงกับความต้องการของฟิลิปปินส์เนื่องจากระยะทางระหว่างสองประเทศไม่ไกลมากนัก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 571,678 ตัน ลดลงประมาณ 21.36% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 ที่ส่งออกจำนวน 726,968 ตัน และลดลง ประมาณ 3.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 594,4714 ตัน ในเดือนกันยายน 2564 โดยในเดือนกันยายน 2565 ชนิดข้าว ที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 211,302 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 5,221 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 32,036 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 8,794 ตัน ข้าวขาวหัก 100% จำนวน 3,804 ตัน ข้าวเหนียว 47,258 ตัน ข้าวหอมจำนวน 229,256 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 30,006 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1.ตลาดเอเชียจำนวน 368,081 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 141,126 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 4,470 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 32,036 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 8,477 ตัน ข้าวขาวหัก 100% จำนวน 3,804 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 47,117 ตัน ข้าวหอมจำนวน 111,253 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 19,532 ตัน

2.ตลาดแอฟริกาจำนวน 110,972 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 4,184 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 50 ตัน ข้าวหอมจำนวน 106,101 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 637 ตัน

3.ตลาดยุโรปจำนวน 15,145 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 2,942 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 109 ตัน ข้าวหอมจำนวน 3,702 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 8,392 ตัน

4.ตลาดอเมริกาจำนวน 63,599 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 60,925 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 13 ตัน ข้าวหอมจำนวน 2,011 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 650 ตัน

5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 13,881 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 2,125 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 751 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 19 ตัน ข้าวหอมจำนวน 6,190 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 4,796 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง (the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries; MAFF) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2565 กัมพูชาส่งออกข้าวสารจำนวน 59,924 ตัน โดยปริมาณลดลง 0.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 60,325 ตัน ในเดือนกันยายน 2565 แต่เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 49,471 ตัน ในเดือน ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) กัมพูชาส่งออกข้าวสารรวม 509,249 ตัน มูลค่าประมาณ 323.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 10.67% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 460,149 ตัน มูลค่าประมาณ 323.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นอกจากนี้ กัมพูชายังส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) จำนวน 2,440,112 ตัน มูลค่าประมาณ 583.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 8.25% และมูลค่าลดลงประมาณ 7.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,659,660 ตัน มูลค่าประมาณ 633.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับชนิดข้าวสารที่ส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) ประกอบด้วย ข้าวหอมพรีเมียม (premium aromatic rice) จำนวน 190,790 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 37.46% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ข้าวหอม Sen Kra Ob จำนวน 153,561 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30.15% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ข้าวขาว (long grain white rice) จำนวน 144,672 ตัน สัดส่วนประมาณ 28.41% ข้าวึ่ง (parboiled rice) จำนวน 11,815 ตัน สัดส่วนประมาณ 2.32% ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) จำนวน 8,388 ตัน สัดส่วนประมาณ 1.65% และข้าวเหนียว 23 ตัน สัดส่วนประมาณ 0.004%

โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 56 ประเทศปลายทาง โดยประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดได้แก่ จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) จำนวน 231,873 ตัน (สัดส่วน 45%) สหภาพยุโรป (the European Union) จำนวน 179,073 ตัน (สัดส่วน 35%) ประเทศในกลุ่มอาเซียน (4 ประเทศ) จำนวน 48,253 ตัน (สัดส่วน 9%) และประเทศอื่นๆอีก 25 ประเทศจำนวนรวม 50,050 ตัน (สัดส่วน 11%)

นายทรง สราญ (Song Saran) ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodia Rice Federation; CRF) คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวสารไปยังตลาดจีนเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership; RCEP) และข้อตกลงการค้าเสรีกัมพูชา-จีน (the Cambodia-China Free Trade Agreement; CCFTA) ที่ลงนามไปเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งข้อตกลงการค้าเสรีเหล่านี้จะช่วยผ่อนคลายการค้าสินค้าระหว่างกัมพูชาและจีน ตลอดจนประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมข้อตกลง

โดยข้อตกลงทางการค้าทั้งสองได้ทำให้การเข้าถึงตลาดกว้างขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา และจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ลงทุนในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงในอุตสาหกรรมข้าว เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสมาชิก RCEP เหล่านี้ด้วยการลดหย่อนทางภาษี

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) กำลังมองหาโอกาสในการเจรจากับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายการส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้สหพันธ์ข้าวกัมพูชายังได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการส่งเสริมการส่งออกข้าวสารของกัมพูชาเพื่อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรที่ปลูกข้าว

ขณะที่นาย เพนน โซวเอด (Penn Sovicheat) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce's Undersecretary of State) กล่าวว่า ข้อตกลง RCEP และ CCFTA จะช่วยด้านการส่งเสริมการส่งออกของกัมพูชาไปยังจีนและประเทศสมาชิกอื่นๆต่อไป ซึ่งภายใต้ข้อตกลงการค้าทั้งสองฉบับ จะช่วยให้การส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของกัมพูชา เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ถั่วลิสง มะม่วง และลำไย และอื่นๆ สามารถเข้าไปยังตลาดจีนและจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

ทางด้าน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries) ได้เปิดเผยแผนการกระตุ้นให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงมากขึ้น โดยจะมีการผลิตข้าวพันธุ์ที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ ให้ผลผลิตสูง และต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวกัมพูชาสำหรับการส่งออก

ในปี 2022 นี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) ตั้งเป้าส่งออกข้าวสารไว้ที่ 800,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (The Myanmar Rice Federation; MRF) เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2565 เมียนมาส่งออกข้าวสารกว่า 136,205 ตัน เพิ่มขึ้น 20.58% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และส่งออกข้าวหัก 26,983 ตัน น้อยกว่าตัวเลข 103,417.5 ตันจากช่วงเดียวกันในปี 2564

โดยประเทศจีนยังคงเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของเมียนมาในเดือนตุลาคม โดยซื้อข้าว 51,086 ตัน หรือคิดเป็น 37.5% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของเมียนมา

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก (เมษายน-ตุลาคม 2565) ของปีงบประมาณ 2022/2023 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) เมียนมาส่งออกข้าวกว่า 680,557 ตัน โดยส่วนใหญ่เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักไปทางทะเล เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 โดยส่งออกข้าวไปยังจีน ญี่ปุ่น ประเทศในสหภาพยุโรป อินโดนีเซีย บังกลาเทศ มาเลเซีย ศรีลังกา ประเทศในแอฟริกา และประเทศในตะวันออกกลาง

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ตุลาคม 2565 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 3.234 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 44.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.242 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมากกว่าการนำเข้าทั้งปี 2564 ที่มีการนำเข้าประมาณ 2.77 ล้านตัน และมากกว่าตัวเลขนำเข้าในปี 2562 (2019) ที่เคยนำเข้าข้าวสูงสุดที่ 3.122 ล้านตัน

ในปี 2565 นี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the United States Department of Agriculture; USDA) คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 3.4 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ตุลาคม 2565 ผู้ค้าและผู้นำเข้าที่มีสิทธิ์นำเข้าข้าวจำนวน 141 ราย ได้ใช้เอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary import clearances; SPS-ICs) จำนวน 3,600 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจากหลายประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เมียนมาร์ ปากีสถาน สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

สำนักอุตสาหกรรมพืช (BPI) รายงานตัวเลขล่าสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 พฤศจิกายน 2565 ฟิลิปปินส์นำเข้าแล้วประมาณ 3.242 ล้านตัน โดยฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากเวียดนามมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 83.3% มีจำนวนประมาณ 2.701 ล้านตัน ตามด้วยเมียนมาจำนวน 210,119.28 ตัน ไทยจำนวน 158,836.375 ตัน ปากีสถานจำนวน 151,935.675 ตัน จีนจำนวน 9,328.385 ตัน อินเดียจำนวน 9,905.3 ตัน และสิงคโปร์จำนวน 822 ตัน

โดยผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท NAN STU Agri Traders ซึ่งนำเข้าปริมาณ 185,280.35 ตัน ตามด้วยบริษัท Manus Dei Resources Ent. Inc. จำนวน 142,881.28 ตัน บริษัท Lucky Buy and Sell จำนวน 130,083 ตัน, บริษัท Macman Rice and Corn Trading จำนวน 112,500 ตัน และบริษัท BLY Agri Venture Trading จำนวน 98,341 ตัน เป็นต้น

ในเดือนกันยายน 2565 กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) ระบุว่าผลผลิตข้าวเปลือกรวมของประเทศในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 19.5 ล้านตัน หรือประมาณ 12.754 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Forests, and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Ordinary import (MA) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 53,080 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous milled rice – long grain) จากประเทศไทยจำนวน 1,040 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

3. ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous milled rice – long grain) จากประเทศไทยจำนวน 1,040 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

4. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2565 - 25 มกราคม 2566

5. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2565 - 25 มกราคม 2566

6. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2565 - 25 มกราคม 2566

7. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2565 - 25 มกราคม 2566

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-118.pdf)

ในปีงบประมาณ 2022 นี้ (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) ญี่ปุ่นจัดการประมูลแบบ Ordinary import ไปแล้ว (รวมครั้งนี้) 5 ครั้ง ซึ่งญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 115,200 ตัน (สัดส่วนประมาณ 69.7% ของข้าวที่ประมูลได้ 165,200 ตัน) ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดยาว 113,200 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 2,000 ตัน

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Ordinary import (MA) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 45,000 ตันนั้น ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 45,000 ตัน ประกอบด้วย 1. ข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากออสเตรเลีย จำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 3 ราย (เสนอข้าวจำนวนรวม 36,000 ตัน) และ 2. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากไทยจำนวนรวม 33,000 ตัน (4 ราย) จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 18 ราย (เสนอข้าวจำนวน 151,000 ตัน) โดยราคาประมูลเฉลี่ยที่ไม่รวมภาษี 106,320 เยนต่อตัน (ประมาณ 720.56 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือราคารวมภาษีที่ 114,826 เยนต่อตัน (ประมาณ 778.24 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหักจำนวน 2,500 ตัน โดย

กำหนดส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2565) และ ส่งมอบวันที่ 30 เมษายน 2566 (ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2566)

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-116.pdf)

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ทั้ง 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้รวม 2,069 ตัน โดยซื้อข้าวจากไทยรวม 923 ตัน (สัดส่วน 44.61% ของข้าวที่ประมูลได้) ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 523 ตัน และข้าวหัก 400 ตัน

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหักจำนวน 2,500 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ผลการประมูลปรากฏว่ามีการประมูลได้ 1,422 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 522 ตัน และข้าวหัก 900 ตัน โดยในส่วนของข้าวเต็มเมล็ด ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดจากไทย 316 ตัน และข้าวเต็มเมล็ดจากปากีสถาน 206 ตัน และในส่วนของข้าวหัก ประกอบด้วยข้าวหักจากสหรัฐฯ 300 ตัน ข้าวหักจากไทย 200 ตัน ข้าวหักจากอาร์เจนตินา 200 ตัน ข้าวหักจากกัมพูชา 200 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ลดลงประกอบกับค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ทำให้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากระดับ 375-384 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ผู้ส่งออกรายหนึ่งในเมือง Kakinada ในรัฐ Andhra Pradesh ทางตอนใต้กล่าวว่า ความต้องการข้าวจากผู้ซื้อในแถบแอฟริกาเริ่มอ่อนตัวลงท่ามกลางอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากพืชผลในฤดูกาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกหนักในอินเดียทำให้ข้าวเสียหายก่อนเก็บเกี่ยวในรัฐที่เป็นแหล่งผลิตหลัก เช่น Uttar Pradesh, West Bengal, และ Andhra Pradesh เมื่อต้นเดือนนี้ ทำให้ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตข้าวที่จะเก็บเกี่ยวได้

สำนักข่าว Business Standard รายงานว่า รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาจำกัดการผสมข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีเข้าไปในข้าวบาสมาตีไว้ที่ 15% โดยสำนักงานมาตรฐานอาหารและความปลอดภัยของอินเดีย (India's Food and Safety Standards Authority of India (FSSAI)) ได้พิจารณาจำกัดการผสมข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีกับข้าวบาสมาตี เพื่อให้แน่ใจว่าข้าวบาสมาตีจะไม่เจือจางจนทำให้คุณภาพด้อยลงเนื่องจากการผสมข้าวชนิดอื่นมากเกินไป

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกได้มีการผสมข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีส่วนหนึ่งของเข้าไปในข้าวบาสมาตีและขายเป็นข้าวบาสมาตี ซึ่ง FSSAI ตั้งข้อสังเกตว่าข้าวบาสมาตีที่มีส่วนผสมข้าวชนิดอื่นเกิน 15% ควรติดป้ายว่าเป็นข้าวผสมและไม่ใช่ข้าวบาสมาตี

ปัจจุบันข้าวบาสมาตีสำหรับส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปได้รับอนุญาตให้ผสมข้าวชนิดอื่นได้มากถึง 15% ขณะที่ในประเทศอินเดียมีการผสมเพิ่มขึ้นถึง 30-40%

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ออกประกาศฉบับที่ 42/2015-2022 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าข้าวหัก (HS code 10064000) ที่เข้ามาอยู่ในสถานี

ขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (the container freight station; CFS) ก่อนที่จะมีการห้ามส่งออกข้าวหักเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งแม้ว่าประกาศดังกล่าวจะไม่ได้ระบุปริมาณข้าวที่ถูกเก็บไว้ที่ CFS แต่แหล่งข่าวการค้าคาดว่า อาจจะมีประมาณ 15,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากจำนวนข้าวหักที่รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกได้เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา (จำนวน 397,267 ตัน)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ออกประกาศฉบับที่ 38/2015-2022 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยได้อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวหัก (HS code 10064000) ไปต่างประเทศได้จำนวน 397,267 ตัน ซึ่งข้าวจำนวน นี้ได้มีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (letters of credit; LCs) ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 (รัฐบาลได้ประกาศฉบับที่ 31/2015-2022 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งได้สั่งห้ามส่งออกข้าวหักไปต่างประเทศ) โดยสามารถส่งมอบได้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามกรอบเวลาของปีงบประมาณ 2565/66

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานศุลกากรจีน (the General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวจำนวน 4,971,644.621 ตัน มูลค่ากว่า 2.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 44% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับ จำนวน 3,452,523.288 ตัน มูลค่าประมาณ 1.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ปากีสถานส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 1,111,352.57 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 421.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 64.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 45.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 674,646.876 ตัน มูลค่าประมาณ 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่ง ถือเป็นการส่งออกไปยังประเทศจีนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของปากีสถาน

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวหัก (commodity code: 10064020) จาก ปากีสถานคิดเป็นมูลค่าประมาณ 159.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับ 87.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณนำเข้า 491,678.15 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 401.867.79 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นาย บาดาร์ อุซ ซามาน (Badar uz Zaman) อดีตที่ปรึกษาการค้าด้านการค้า สถานเอกอัครราชทูต ปากีสถานในกรุงปักกิ่ง (The ex-Commercial Counselor Pakistan Embassy in Beijing) ระบุว่า ปากีสถานตั้ง เป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันไปยังประเทศจีนในปี แต่สามารถทำได้ถึงเป้าเร็วกว่ามาก และหากไม่ใช่เพราะมีอุปสรรค จากปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปากีสถาน คาดว่าการส่งออกข้าวไปจีนจะเพิ่มเป็นสองเท่าของปริมาณที่มีอยู่

ขณะที่ นาย Zaheer Ahmad ผู้ส่งออกข้าวไปจีนระบุว่า ว่าปากีสถานมีพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง มีแรงงานอายุน้อย มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ และสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเกษตร แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำ และเมล็ดไม่ผ่านคุณภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ลดน้อยลง

ทั้งนี้ ภัยธรรมชาติถือเป็นปัญหาที่สำคัญของปากีสถาน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ปากีสถานต้องเผชิญกับน้ำท่วมซึ่งทำลายพืชผลมากกว่า 45% และยังมีปัญหาความแห้งแล้ง ที่เป็นสาเหตุของความเครียดที่เกษตรกรในปากีสถานต้อง

เผชิญทุกปี ในขณะที่พื้นที่ปลูกของประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดินเค็ม ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคล่าสุดที่ใช้ในการผลิตข้าว

เมื่อหลายปีก่อน มีเพียงข้าวบาสมาดเท่านั้นที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ผู้ส่งออกในปากีสถาน แต่ในปัจจุบันการส่งออกข้าวหักไปยังประเทศจีนได้ช่วยให้ปากีสถานสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้น ซึ่งปากีสถานรู้สึกขอบคุณประเทศจีนที่มอบเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมข้าว เช่น การคัดแยกสี เครื่องจักรและเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น รวมทั้งยังให้สิทธิพิเศษทางภาษีซึ่งทำให้ข้าวปากีสถานเข้าไปในตลาดจีนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ปากีสถานยังหวังว่าเงินจะยกเลิกระบบโควตาสำหรับผู้ส่งออกปากีสถาน และจะเพิ่มจำนวนผู้ส่งออกข้าวปากีสถานไปยังจีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็ก

ในปี 2021 ปากีสถานส่งออกข้าวประมาณ 973,000 ตัน มูลค่าประมาณ 437 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯไปยังประเทศจีน โดยมีจำนวนบริษัทปากีสถานทั้งหมดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนที่ได้รับอนุมัติแล้ว 53 ราย ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-25 ตุลาคม 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 175,333 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 140,046 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 25,472 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,841 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 149,861 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 120,205 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 74,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80.50% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,012 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,006 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-25 ตุลาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 30,254 ตัน ฝรั่งเศส 28,859 ตัน อิตาลี 22,353 ตัน เบลเยียม 20,192 ตัน โปรตุเกส 15,899 ตัน สเปน 11,233 ตัน โปแลนด์ 10,175 ตัน เยอรมนี 8,626 ตัน โรมาเนีย 4,542 ตัน สาธารณรัฐเชค 6,061 ตัน บัลแกเรีย 3,811 ตัน สวีเดน 3,682 ตัน สโลวาเกีย 2,563 ตัน ฮังการี 1,198 ตัน เดนมาร์ก 1,058 ตัน ออสเตรีย 795 ตัน ลิทัวเนีย 707 ตัน ไอร์แลนด์ 695 ตัน ไชปรัส 671 ตัน ฟินแลนด์ 567 ตัน มอลต้า 475 ตัน ลัตเวีย 430 ตัน เอสโตเนีย 224 ตัน กรีซ 191 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,558,192 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 40.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,108,541 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 351,626 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 76.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 198,806 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,206,566 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 909,735 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 547,065 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.014% เมื่อเทียบกับจำนวน 359,888 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 258,104 ตัน ฝรั่งเศส 234,659 ตัน สเปน 223,106 ตัน เนเธอร์แลนด์ 221,312 ตัน โปแลนด์ 113,135 ตัน เบลเยียม 99,822 ตัน โปรตุเกส 94,007 ตัน เยอรมนี 82,363 ตัน บัลแกเรีย 62,682 ตัน สาธารณรัฐเชค 37,105 ตัน สวีเดน 35,756 ตัน โรมาเนีย 17,045 ตัน ลิทัวเนีย 14,404 ตัน ไอร์แลนด์ 13,702 ตัน เดนมาร์ก 10,036 ตัน กรีซ 7,741 ตัน สโลวาเกีย 7,675 ตัน ออสเตรีย 6,318 ตัน ฮังการี 5,372 ตัน ฟินแลนด์ 5,149 ตัน ไชปรัส 4,767 ตัน มอลต้า 2,581 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 17,795 ตัน ลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 13,852 ตัน เพิ่มขึ้น 31.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 7,793 ตัน เพิ่มขึ้น 144.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 6,746 ตัน ลดลง 29.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์ 3,460 ตัน เพิ่มขึ้น 567.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 42,477 ตัน เพิ่มขึ้น 357.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 26,849 ตัน เพิ่มขึ้น 43.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,923 ตัน เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 13,320 ตัน ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 11,282 ตัน เพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 44,474 ตัน เพิ่มขึ้น 563.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 20,112 ตัน เพิ่มขึ้น 270.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 12,763 ตัน เพิ่มขึ้น 2,455.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 3,763 ตัน เพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 2,691 ตัน เพิ่มขึ้น 223,455.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น โปรตุเกส 14,257 ตัน เนเธอร์แลนด์ 11,430 ตัน สเปน 8,300 ตัน บัลแกเรีย 6,767 ตัน อิตาลี 6,433 ตัน เบลเยียม 5,288 ตัน ฝรั่งเศส 2,663 ตัน เยอรมนี 930 ตัน โปแลนด์ 947 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 31,947 ตัน ฝรั่งเศส 27,705 ตัน เบลเยียม 17,236 ตัน อิตาลี 11,410 ตัน โปแลนด์ 9,475 ตัน เยอรมนี 6,122 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,858 ตัน สวีเดน 4,151 ตัน สเปน 3,549 ตัน โรมาเนีย (RO) 2,191 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,033 ตัน ลิทัวเนีย 1,900 ตัน กรีซ (EL) 1,815 ตัน โปรตุเกส 1,611 ตัน เดนมาร์ก 1,211 ตัน ออสเตรีย 1,082 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,077 ตัน บัลแกเรีย 908 ตัน ฮังการี 901 ตัน ลัตเวีย 722 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 61,626 ตัน เนเธอร์แลนด์ 19,325 ตัน สเปน 6,093 ตัน ฝรั่งเศส 3,044 ตัน โปรตุเกส 2,081 ตัน อิตาลี 1,390 ตัน เยอรมนี 550 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2565 เช่น อิตาลี 19,427 ตัน สเปน 9,779 ตัน เบลเยียม 3,413 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,497 ตัน โปรตุเกส 1,424 ตัน กรีซ (EL) 1,748 ตัน ลิทัวเนีย 797 ตัน บัลแกเรีย 77 ตัน โปแลนด์ 476 ตัน ฮังการี 373 ตัน โรมาเนีย 325 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 1,218 ตัน สเปน 707 ตัน อิตาลี 295 ตัน กรีซ (EL) 228 ตัน โปรตุเกส 200 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 198,492 ตัน ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัย 79,944 ตัน เพิ่มขึ้น 118.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนติน่า 75,875 ตันเพิ่มขึ้น 324.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 57,684 ตัน ลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 37,015 ตัน ลดลง 57.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 292,214 ตัน เพิ่มขึ้น 223.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 171,588 ตัน เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 164,956 ตัน เพิ่มขึ้น 57.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 97,164 ตัน ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 87,463 ตัน ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 415,348 ตัน เพิ่มขึ้น 109.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 27,415 ตัน เพิ่มขึ้น 44.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 26,442 ตัน ลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,608 ตัน เพิ่มขึ้น 72.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 20,310 ตัน เพิ่มขึ้น 53.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 131,951 ตัน เนเธอร์แลนด์ 116,314 ตัน เบลเยียม 106,147 ตัน โปรตุเกส 87,079 ตัน อิตาลี 49,556 ตัน บัลแกเรีย 36,738 ตัน ฝรั่งเศส 29,503 ตัน โปแลนด์ 25,062 ตัน เยอรมนี 6,177 ตัน เดนมาร์ก 2,261 ตัน กรีซ(EL) 1,901 ตัน ลิทัวเนีย 761 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 177,101 ตัน เนเธอร์แลนด์ 167,712 ตัน อิตาลี 149,640 ตัน สเปน 87,345 ตัน โปแลนด์ 69,570 ตัน เยอรมนี 59,239 ตัน เบลเยียม 58,959 ตัน บัลแกเรีย 42,376 ตัน สาธารณรัฐเชค 36,685 ตัน สวีเดน 35,203 ตัน ลิทัวเนีย 16,560 ตัน กรีซ (EL) 13,546 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 9,734 ตัน โปรตุเกส 9,243 ตัน สโลวีเนีย (SI) 8,659 ตัน เดนมาร์ก 7,804 ตัน โรมาเนีย (RO) 7,345 ตัน ออสเตรีย 5,159 ตัน ฟินแลนด์ 4,983 ตัน ไซปรัส (CY) 4,640 ตัน โครเอเชีย (HR) 3,868 ตัน ฮังการี (HU) 3,598 ตัน มอลต้า 2,441 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 377,896 ตัน สเปน 68,260 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,653 ตัน ฝรั่งเศส 25,448 ตัน โปแลนด์ 23,562 ตัน อิตาลี 14,181 ตัน เยอรมนี 3,854 ตัน

ลิ้วเนี้ย 3,466 ตัน บัลแกเรีย 3,393 ตัน โปตุเกส 2,234 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,958 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 795 ตัน สาธารณรัฐเชค 617 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) เช่น อิตาลี 159,668 ตัน สเปน 55,860 ตัน เบลเยียม 23,309 ตัน โปตุเกส 22,845 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,942 ตัน กรีซ (EL) 20,887 ตัน บัลแกเรีย 9,628 ตัน ลิ้วเนี้ย 7,008 ตัน เยอรมนี 4,374 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,688 ตัน โปแลนด์ 3,385 ตัน โรมานี 3,328 ตัน ฝรั่งเศส 1,963 ตัน เดนมาร์ก 1,061 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 3,647 ตัน สเปน 3,074 ตัน เบลเยียม 2,848 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,214 ตัน โปตุเกส 1,098 ตัน กรีซ (EL) 1,020 เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

